



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้มีประกาศ
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง
นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงาน-
การเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙)
มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และรายชื่อผู้มีสิทธิ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๔๐๗
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศ-
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาดังกล่าว ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเอง
ในใบสมัครคัดเลือกกว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือหากภายหลังผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือตรวจสอบพบว่าหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นไว้
ในวันสมัครคัดเลือกไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ หรือเป็นเอกสารปลอม ให้ถือว่า
ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก-กรณีผู้สมัคร
คัดเลือกยื่นเอกสารปลอม สำนักปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกครั้งนี้จะดำเนินการ
ทางคดีอาญาต่อไปด้วย



๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบ ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการสอบปฏิบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เมื่อสอบผ่านทั้ง ๒ วิธีการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

๓. สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร <http://www.bangkok.go.th> เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร <http://www.bangkok.go.th/pdd> และที่ปิดประกาศกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกของตนเองและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกของผู้เข้ารับการคัดเลือก

อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้ สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไป ในทางทุจริต จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
ผู้ดำเนินการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
(ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ-
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
มีจำนวน ๖ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	นายศิริวิทย์ หาญวงษ์	
๒	นายเอกริน พึ่งจำนงค์	
๓	นางสาวภัคกร แยมคงเมือง ***	
๔	นางสาวขวัญชนก นามพิทักษ์	
๕	นางสาวญาสุมินทร์ บัวงาม	
๖	นายदनัย ศรีดาโคตร	

หมายเหตุ : *** หมายถึง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ หากปรากฏว่า
คุณสมบัติทั่วไปและหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ
สอบข้อเขียนและวิธีการสอบปฏิบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก	วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	<u>วัน และเวลาคัดเลือก</u> วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.) <u>สถานที่คัดเลือก</u> ห้องประชุม ๕ ชั้น ๓ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ด่วนประตู ทางเข้า - ออก ฝั่งถนนดินสอ)



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก	วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	วัน และเวลาคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.) สถานที่คัดเลือก ห้องประชุม ๔ - ๖ ชั้น ๓ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ด้านประตู ทางเข้า - ออก ฝั่งถนนดินสอ)

ทั้งนี้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการสอบปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีหน้าที่ทราบ วัน เวลา สถานที่ ห้องสอบ วิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ตั้ง เส้นทางการเดินทางของสนามสอบให้ถูกต้องก่อนวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบที่กำหนดไว้

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้วิธีการตรวจแบบ RT - PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาล หรือสถานที่ตรวจ ให้ใช้เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ที่สถานพยาบาล หรือสถานที่ตรวจออกให้ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ

๒.๒ กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้วิธีการตรวจด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK โดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจนตรงตามใบสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องพิมพ์รูปถ่ายดังกล่าวลงบนกระดาษ A๔

๒.๓ ให้นำเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ พร้อมระบุชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ bmaperson@bangkok.go.th ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. หรือติดต่อ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๓๔, ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑ ต่อ ๑๓๓๐ - ๑ ทั้งนี้ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกครั้งนี้ จะจัดห้องสอบสำรองไว้สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)



๓. การแต่งกาย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าสอบให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกาย ดังนี้

๓.๑ แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ และรองเท้าผ้าใบ

๓.๒ ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มียาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางที่ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด

๓.๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้าชนิดไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งใดตลอดระยะเวลาในการสอบ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดเตรียมมาเอง

๔. หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน (ฉบับจริง) ตรงตามใบสมัครคัดเลือก และยังไม่หมดอายุ

๔.๒ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก (ฉบับจริง)

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าห้องสอบ หากไม่นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมายื่นแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล ของหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบของผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่ตรงกับข้อมูลในการสมัครคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

*****หากขาดหลักฐานดังกล่าวไม่มีสิทธิเข้าสอบ*****

๕. สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ ได้แก่ หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบที่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตามข้อ ๔ หากมีความจำเป็นต้องนำกุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เข้ามาในห้องสอบจะต้องใส่ถุงพลาสติกใสเท่านั้น ซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดเตรียมมาเองและให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ

ทั้งนี้ จะไม่มีบริการรับฝากสัมภาระไม่ว่ากรณีใด แต่จะจัดที่วางสัมภาระให้ภายนอกห้องสอบ ดังนั้นผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่ควรนำของมีค่าใด ๆ ไปในวันสอบ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

*****สำหรับอุปกรณ์การสอบ ผู้ดำเนินการสอบได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว*****

๖. สิ่งที่ยำมนำเข้าห้องสอบ ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกลย่อ บันทึกรวบรวม เอกสารใด ๆ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่มทุกประเภท เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต และจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการสอบไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์หรือสิ่งของดังกล่าว กรณีที่ทรัพย์สินของผู้เข้ารับการคัดเลือกสูญหาย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น



๗. วิธีปฏิบัติในการเข้าสอบ

๗.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และเตรียมตัวเพื่อลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ น. และรายงานตัวเข้าสอบปฏิบัติ เวลา ๑๒.๓๐ น.

๗.๒ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะเข้าสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้ว ๓๐ นาที เข้าห้องสอบ

๗.๓ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องใช้อุปกรณ์ในการทำข้อสอบที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่โต๊ะสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ

๗.๔ พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าห้องสอบได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๕ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๗.๖ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตามที่กำหนดและนั่งสอบตรงตามเลขประจำตัวสอบ และห้องสอบที่กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

๗.๗ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและสนามสอบ ไม่กระทำการอื่นใด อันเป็นการรบกวนผู้อื่น ทั้งก่อนเข้าห้องสอบ ขณะอยู่ในห้องสอบและเมื่อออกจากห้องสอบ

๗.๘ ขณะทำการสอบ ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกพูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการคัดเลือกอื่น หรือบุคคลภายนอกและห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๗.๙ ห้ามกระทำการทุจริตในการสอบ ผู้ใดทุจริตในการสอบจะต้องถูกปรับตัก ต้องยุติการทำข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ โดยผู้ใดมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ถือว่าทุจริตการสอบ

(๑) นำตำรา เอกสาร หรือสิ่งของต้องห้ามตามประกาศนี้เข้าห้องสอบ

(๒) กระทำการหรือพยายามกระทำการคัดลอก หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ

(๓) พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้เข้ารับการคัดเลือกอื่นหรือบุคคลภายนอก

(๔) ดู หรือพยายามดูคำตอบจากผู้เข้ารับการคัดเลือกอื่น หรือยอมให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกอื่นดูคำตอบของตนเอง

(๕) เปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก หรือใช้บัตรประจำตัวของบุคคลอื่น หรือเข้าห้องสอบโดยใช้บัตรที่ทางราชการไม่ได้ออกให้

(๖) ตอบคำตอบในกระดาษคำตอบแทนกัน

(๗) ช่วยเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือกรายอื่นในการตอบข้อสอบด้วยวิธีใดก็ตาม



๗.๑๐ กรณีมีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้เจ้าหน้าที่คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากกองอำนวยการสอบตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าห้องสอบหรือขณะทำการสอบ และยินยอมให้ถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพ

๗.๑๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ หรือ เมื่อหมดเวลาทำการสอบ และได้ลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อตามที่กำหนดพร้อมกระดาษคำตอบ เรียบร้อยแล้ว

๗.๑๒ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วหากประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบให้นั่งประจำที่ แล้วยกมือเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะต้องลงลายมือชื่อส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบในบัญชี ลงลายมือชื่อตามที่กำหนด และออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว

๗.๑๓ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกยุติการทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่เพื่อรอส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะต้องลงลายมือชื่อ ส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่เจ้าหน้าที่คุมสอบจัดเตรียมไว้ให้ ถ้าไม่ลงลายมือชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ

๗.๑๔ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ รวมทั้งเชื่อฟังและปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือผู้ใดทุจริต หรือมีเจตนากระทำการทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือให้ยุติการสอบ หรือไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรืออาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

